

AHCC PHÁP

KHÚC ĐẢN (8-9-91)

Ngoại ô Paris, nửa tỉnh nửa quê, đầu Thu trời đẹp, nắng hè đã dịu dần, gió thu hiu hiu thổi, anh Hứa, chị Hứa có nhà rộng, đã chọn ngày hết hè, có hảo tâm mời tất cả AH vùng Pháp cùng gia đình đến họp mặt được đông đủ để thảo luận về tái thiết đất nước và xem đầu tư của các nước ngoài cho Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ra sao.

Đúng 11 giờ 30 các AH cùng gia đình lục tục đến chật hết gian phòng khách lớn bày biện rất tráng lệ. Hiện diện có:

Anh chị Nguyễn Phan Anh; Anh chị Trương như Bích; Anh chị Phan văn Lâm; Anh chị Lê Ngọc Thạch; Anh chị Hoàng đình Tuyên; Anh chị Đỗ hữu Hứa; Chị Cao tấn Tài; Anh Khúc Đản; anh Trương thành Khán, Anh Nguyễn cao Khoan cùng con gái và con rể; Anh Lê văn Lâm; anh Cao tấn Lộc; Anh Trần văn Thu; Anh Đỗ hữu Tường; Anh Hoa Trường Xuân; Hai con gái nhỏ và con trai út anh chị Hứa.

12 giờ anh Đản cất lời vào ngay đề đã ấn định: Chính sách đổi mới của Chủ Nghĩa Xã Hội đương lan tràn từ miền Nam ra miền Bắc đến thời kỳ lạm phát, lạm phát đồng bạc, lạm phát hàng ngoại hóa, cho nhập cảng bữa bãi, cả hàng lậu thuế, thanh niên thanh nữ

ăn mặc sang hơn ở hải ngoại, lạm phát vũ trường (sân nhảy), lạm phát quán “cà phê ôm”, quán “bia ôm” - (2 danh từ có lẫn hình dung từ tả chân thật mới xuất hiện).

Cơ quan ngoại thương đi ra nước ngoài, Hongkong, Singapor, Taiwan, Tokyo, Sydney... họp báo mời chào các xí nghiệp đến đầu tư cho nước Xã hội chủ nghĩa V.N. cứu vãn nền kinh tế sa sút.

Đầu năm 1991 có tới gần 300 xí nghiệp ngoại quốc đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội làm dự án đầu tư, trong đó 1/2 là Pháp. Khai thác dầu lửa 1/4, khai thác lâm sản và hải sản 1/4. Tại Hồ Chí Minh đã có nhiều bàn giấy các xí nghiệp đó ngồi đợi chờ. Nhưng xí nghiệp nào cũng muốn vay tiền ngân hàng quốc tế và FMI; cả 2 nơi đều bị phong tỏa bởi veto của Mỹ vì V.N. chưa trả tiền lãi nợ 2 nơi gần 20 triệu dollars.

Đến giữa năm 1991 có hai Ủy ban ONU đến V.N. xét các dự án đầu tư chỉ nhận thấy có chừng 170 dự án hoàn hảo (do V.N. mời). Các AHCC ở quê hương cho biết: trong một ủy bản có một 1 kỹ sư CC nguy đi tị nạn tại Pháp đã vãng lại tới Hồ Chí Minh vài lần. Tất cả công việc đầu tư vẫn bế tắc vì Mỹ còn thêm việc cấm vận 1

năm nữa. Vậy các AHCC ở Hải ngoại cứ tiếp tục nghiên cứu tái thiết đất nước sau C.S. Vài AH hô hào “chuẩn bị” là đúng lắm. Tất cả phòng vẫn im lặng nghe những tin tức nóng bỏng ở quê hương. Đến đây anh Đản xin hết lời, thì đồng hồ đã chỉ hơn 13 giờ. Anh chị Hứa vui vẻ mời các anh chị em thưởng thức các món “specialités de la maison” do chị Hứa và các ái nữ hết sức “trở tài”. Bắt đầu là món gỏi để trong nhiều đĩa đầy ụ. Các anh chị em vui quá vừa ăn vừa nói trong vòng có 15 phút, các đĩa đều chơ sạch ... Chỉ hơn 1 giờ nữa là đến món thứ năm “Bún bò Huế lai Saigon” vì chị Hứa và 2 ái nữ ăn học ở Saigon. Anh Hứa đạo này mọi việc đều đầy đặn, song các món tráng miệng lại còn tiệt sâm banh. Anh chị em lại vui cười, nâng cốc chúc nhau vui mạnh luôn luôn để xuân thu nhị kỳ họp mặt một năm nữa, rồi cùng nhau họp mặt sau này Xuân, Hạ, Thu, Đông 4 kỳ ở Quê Hương.

16 giờ hơn, mặt trời đã “xé bóng”, anh chị em chia tay ra về đầy luyện tiệc ngày vui, vài anh chị còn đưa tay anh Đản tấm chi phiếu ủng hộ Lá Thư. Tổng cộng số tiền \$205 đã được chuyển đến AH Lê Mộng Hùng. ●